

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### KEX – วิถีใหม่ กิจใหม่ เล่นใหม่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** จริงๆ ก็จะไม่กล่าวถึงเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานหรือ

แต่ต่อจากนี้ หากจะกล่าว ก็อาจจะแค่เป็นข้อคิด หรือเทียบๆ เคียงๆ ใ้ไว้เป็นประเด็นในหุ้นเสียหน่อยก็พอ เช่น ถ้าจะเอาเรื่องของหุ้น KEX นั้น อันนี้เหนือเมฆก็คงจะไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายเพราะโดยทั่วไป ก็น่าจะรับรู้กันได้ว่า ถ้าหากวิถีของการดำรงชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไป หุ้นตัวนี้ จะได้ปรับประโยชน์อย่างไร และ วิถีใหม่ที่ว่า อาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในโลกนี้แน่ๆ ละ... ประเทศเพื่อนบ้านติดๆ กับเราก็คงจะไม่ต่างกันมากนักในการมีวิถีใหม่ และ KEX ก็อาจจะเพิ่มธุรกิจให้มากขึ้นในประเทศต่างๆ เหล่านั้น แม้ว่าตอนนี้จะมีอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักการทำธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น... แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนั้น เรื่องของการปรับตัวของคนบนโลกนี้ ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้าหรือเข้ารูปเข้ารอยได้อย่างหันตาเห็น อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแหละ และนั่น อาจจะมีผลต่อธุรกิจในด้านอื่นๆ ตามมาด้วยโดยปริยาย ซึ่งก็อาจจะต้องมีผู้ที่ล้มหายตายจาก เพราะธุรกิจไม่อยู่ในกระแส หรือ แม้แต่จะอยู่ในกระแส แต่ปรับตัวปรับธุรกิจไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ... อันนี้ เราก็ต้องคิดกันยาวขึ้นไปอีกว่า อะไรระยะเกิดขึ้น แม้ตัวธุรกิจใหญ่ๆ ที่อาจจะปรับตัวได้ แต่ต้องใช้เวลากว่าจะเข้ารูปเข้ารอย แล้วตอนนี้ล่ะ รายได้ หรือ ผลการดำเนินงานต่างๆ อาจจะยังไม่ใช้เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตก็ได้หรือเปล่า ... เราๆ ท่านๆ รู้กันดี เจ้า CoVID-19 ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงแยะ ดีไม่ดี คอล้มหน้าตาเซียน ก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิถีหุ้นแบบใหม่ เล่นหุ้นแบบใหม่ ด้วยก็ได้

**ดูตามเกม...** ก็อย่างที่กล่าว ถ้าจะเล่นหุ้น หรือเก็บหุ้น การมองเกมไปข้างหน้า ก็อาจจะดู

กันในเกมยาวๆ หน่อย หรือ กลับมาดูหุ้นตัวๆ ใหญ่ๆ และ เน้นลงเงินเก็บกันไว้นานๆ กว่าที่เคยเล่น

**แนวรับ : ... 43.0-42.0 หรือจะมี 41.0 เว้นแต่พลิกหลุด 40.0**

**เป้าหมาย : ... 45.0 มีลุ้น และ แคคิตจะขาย ถ้าเล่นรอบ ดู 52.0 ไว้**

Price Chart...(KEX)



**ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค**

**กราฟราคาหุ้น KEX...** เอาที่รูปแบบค่าสัญญาณของ เครื่องมืออ่านแนวโน้มระยะสั้นมาว่ากันก่อน จะเห็นว่า รูปแบบของ MA20days หรือ จะเอา MA25days ก็ได้ เริ่มมีสัญญาณในแนวโน้มเชิงบวก หรือ หากไม่มีการ ลงมาต่ำกว่า 40.0 อย่างเด็ดขาดแล้วนั้น การมองขึ้น ก็ยังคงอยู่ในวิสัยที่จะมองได้... และ ด้วยรูปแบบในทาง โครงสร้างหารแกว่งตัว หากสามารถผ่านระดับ 45.0 ไปขึ้นได้อย่างมั่นคง นั่นก็จะแปลว่า แนวโน้มขาลงนั้น อาจจะจบลงไปเรียบร้อยแล้ว (มี Double Bottoms).. การจะมองยาวๆ เลยนั่น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทำ หรือถ้าจะเล่นรอบ ก็อาจจะหวังขาย 50-52 ก่อน แล้ ร์อรับกลับคืนในจังหวะที่จะมีการอ่อนตัวตามมา

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้กำลังใจแก่ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน